

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบหลังขาดปัจจัยใหม่**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อย แต่ดีลเลอร์มองว่า ภาพรวมวันนี้คงเป็นการแกว่งตัวในกรอบต่อไป เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน และแรงขายดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ ชะลอลงไปแล้ว

\*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน หลังเทรดเดอร์ปฏิเสธคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินปรับตัวขึ้นเนื่องจากไม่มีสัญญาณจากธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ที่จะผ่อนคลายนโยบายลงอีก

\*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวันนี้ ทรงตัว ซึ่งสกัดกั้นการปรับขึ้นของดอลลาร์ หลังจากเทรดเดอร์ปฏิเสธการคาดการณ์ที่ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายจากเจ้าหน้าที่เฟด บางราย บ่งชี้ว่าเฟดจะมีจุดยืนในการผ่อนคลายนโยบายลดลง ในการประชุมสัปดาห์หน้า

\*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.50% เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกันในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้

\*ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ อีก 0.25% สู่ 3.25% ตามคาด โดยระบุว่าความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ และข้อมูลเศรษฐกิจ จะชี้นำอัตราดอกเบี้ยในอนาคต พร้อมส่งสัญญาณถึงการคุมเข้มนโยบายอย่างต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไป

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.482 บาท

\*08.46 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.47/51 จาก 32.51/53 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.45/49 จาก 32.51/53 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.03/05 จาก 102.06 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3540/41 จาก 1.3532 เมื่อวาน

"ยังค่อนข้างทรงตัว ไม่ค่อย move เท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตลาดยังไม่มีปัจจัยเข้ามาใหม่ ต่างชาติก็ชะลอขาย(ดอลลาร์) ไปแล้ว ดูจากฝั่งตลาดหุ้นกับบอนด์ก็ได้ก็คงแกว่งในกรอบต่อไป" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ เพราะตลาดขาดปัจจัยเข้ามาสนับสนุน และแรงขายดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ ที่ผลักดันให้เงินบาทแข็งค่าในช่วงก่อนหน้านี้ ก็เริ่มชะลอลงไป

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแนวต้านที่ 32.40 และแนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้